

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Thi đua yêu nước

Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Theo số liệu của Huyện hội, chỉ tính ở 5 hội CCB tiêu biểu của các xã Vũ Lễ, Vũ Quý, Bình Định, Quang Trung, Hồng Thái đã có 15 tổ tự quản an toàn giao thông, 35 tổ hòa giải, hàng chục mô hình dân vận khéo và sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, đóng góp 1.743 ngày công và hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất xây dựng nông thôn mới (NTM). Những hoạt động đó đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ông Ngô Biên Thủy, Chủ tịch Hội CCB xã Vũ Quý cho biết: Trước những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, năm 2003 Hội CCB xã đã thành lập tổ tự quản về an toàn giao thông. Từ đó đến nay, hàng ngày vào các giờ cao điểm tổ đều cử 4 người trực ở 3 điểm giao thông hướng dẫn, nhắc nhở, giúp trẻ nhỏ, người già, người tàn tật sang đường... Sự miệt mài, nhiệt huyết của các thành viên đã góp phần giúp tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được cải thiện, trở thành điểm sáng trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ ở các xã trên mà các cấp hội CCB trong toàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong mọi phong trào, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Ông Nguyễn Đức Cửu, Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương cho biết:



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương thăm cơ sở chăm sóc của hội viên Nguyễn Hữu Giáp, xã Hồng Thái.

Điểm mạnh của hội là có hơn 3.700 đảng viên, chiếm hơn 1/3 số lượng đảng viên toàn huyện. Sau đại hội chi bộ, đảng bộ có số có 556 hội viên được bầu vào cấp ủy hai cấp; 1.267 đồng chí giữ cương vị trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn; 30 đồng chí giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, thị trấn. Từ đó hội càng có điều kiện thuận lợi trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng các cơ sở hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên đã nêu cao ý thức tự lực tự cường, tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình và hội viên.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn hội giảm còn 0,79%. Các doanh nghiệp, trang trại do CCB làm chủ đã giải quyết việc làm cho hàng trăm con em và hội viên tham gia. Các cấp hội đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn, bảo đảm đúng nguyên tắc, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không có nợ xấu hạn. Một trong những hoạt động nổi bật trong 5 năm qua là cán bộ, hội viên toàn huyện đạt gia đình văn hóa; có 172 lượt hội cơ sở và 398 cá nhân được gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

gần 8 tỷ đồng tiền mặt. Là một tổ chức hội có uy tín nên đã có 1.095 cán bộ, hội viên CCB được nhân dân tin nhiệm bầu vào ban chỉ đạo, tổ giám sát thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM. Tổng nguồn lực CCB trong huyện đóng góp cho phong trào xây dựng NTM trị giá 210 tỷ đồng, góp phần đưa Kiến Xương sớm về đích huyện NTM. Kết quả đánh giá trong 5 năm qua, 100% cơ sở hội, 99,6% chi hội CCB đạt trong sạch, vững mạnh, 98,8% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 98,3% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; có 172 lượt hội cơ sở và 398 cá nhân được gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

THU THỦY

Sau 5 năm giảm giá sào, vụ hè năm nay, hồ tăng giá đáng kể, đạt từ 75.000 - 87.000 đồng/kg, tạo động lực giúp bà con yên tâm, duy trì gắn bó với loài cây được liệu này.

Hồng Lý hiện là xã có diện tích cây hồ lớn nhất huyện Vũ Thư với khoảng 130ha ở 2 HTXNN Tam Tĩnh và Hồng Xuân; trong đó chủ lực là ở HTXNN Tam Tĩnh với trên 100ha hồ. Ông Cao Xuân Nghĩa, Giám đốc HTXNN Tam Tĩnh cho biết: Xã có lợi thế vùng đất bãi rộng, trước kia trồng chủ yếu ngô, đậu đỗ hiệu quả kinh tế thấp. 10 năm gần đây, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con trồng nhiều loại cây ăn trái, cây dược liệu, trong đó phổ biến nhất là cây hồ vì cây hồ không đòi hỏi nhiều vốn, kỹ thuật và công chăm sóc như các loại cây khác. Đặc biệt, những năm 2011 - 2015, giá hồ đạt mức 120.000 - 150.000 đồng/kg, thậm chí cao điểm lên tới 200.000 đồng/kg càng "kích thích" người dân địa phương mở rộng diện tích hồ. Từ năm 2015, hồ rớt giá dần, trong đó giảm sâu nhất là khi hồ có mức 30.000 đồng/kg, ước tính nông dân chỉ thu được 3 triệu đồng/sào hồ. Mặc dù vậy, do đã "trót" trồng hồ và so với cây ngô, đậu đỗ thì giá hồ khi giảm sâu vẫn tương đương với thu nhập khi trồng ngô, bà con lại có thể xen canh trồng thêm đậu cô ve, đậu xanh, đậu tương dưới gốc hồ, nên người dân Hồng Lý hầu như không phá bỏ cây hồ, ngược lại, diện tích hồ ở địa phương vẫn tăng nhẹ, hiện đạt trên 100ha. Vụ hồ năm nay, giá hồ tăng cao, có thời điểm đạt 85.000 - 87.000 đồng/kg, hiện đạt 75.000 đồng/kg, trung bình đạt 80.000 đồng/kg. Năng suất hồ của Hồng Lý năm nay ước tính đạt 1,1 - 1,2 tạ/sào, cao hơn 10 - 20% so với năm ngoài. Với giá bán này, nông dân Hồng Lý "cảm chắc" nguồn thu từ 8 triệu đồng trở lên/sào hồ. Ngoài ra, bà con có thêm nguồn thu từ 2 - 3

Hồ tăng giá, tín hiệu vui cho nông dân

triệu đồng/sào từ các loại rau màu, đậu đỗ trồng xen trên đất hồ. So với vụ hè năm ngoái, nhờ tăng giá, cây hồ cho hiệu quả kinh tế cao gấp đôi, nông dân phấn khởi, thêm vững tin duy trì cây được liệu này.

Cùng với Hồng Lý, Bách Thuận cũng được coi là "thủ phủ" của cây hồ với những vườn hồ xanh rợp trải rộng qua hầu hết các thôn Liên Hồng, Bách Tính, Thuận Nghiệp, Thượng Xuân... Vườn hồ rộng gần 5 sào của gia đình anh Phạm Bá Đông, thôn Bình Minh (xã Bách Thuận) đang cho thu hoạch. Anh Đông cho biết mấy năm gần đây, giá hồ rẻ nên gia đình anh có tâm lý "bỏ ruộng", không tập trung chăm sóc, năng suất hồ chỉ đạt 80kg/sào. Với gần 5 sào hồ, sản lượng khoảng 4 tạ, những năm hồ rớt giá (25.000 - 30.000 đồng/kg), gia đình anh chỉ thu được 10 - 12 triệu đồng cho cả năm, năm nay bán giá bình quân 75.000/kg, gia đình có nguồn thu 30 triệu đồng từ 5 sào hồ.

Ông Trần Công Thành,

đại lý thu mua hồ tại xã Bách Thuận cho biết: Mỗi năm gia đình ông thu mua khoảng 500 - 600 tấn hồ, chiếm khoảng 80% sản lượng hồ trên địa bàn huyện Vũ Thư. Đầu ra sản phẩm hồ của bà con địa phương hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc. Liên tiếp những năm 2011 - 2014, giá hồ rất cao, đạt mức 120.000 - 150.000 đồng/kg, thậm chí cao điểm nhất lên tới 230.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá hồ giảm sâu, thấp nhất ở mức 25.000 đồng/kg, đã khiến nhiều nông dân phá bỏ cây hồ. Năm nay, phía Trung Quốc thu mua hồ với giá cao nên chúng tôi cũng mua của nông dân với giá cao hơn các năm trước. Cá nhân tôi cho rằng, do diện tích hồ nước ta mấy năm gần đây giảm, trong khi nhu cầu của thị trường Trung Quốc vẫn cần loại dược liệu này. Tuy nhiên, đối với thị trường Trung Quốc rất khó dự đoán, giá hồ năm nay tăng, nhưng có tăng ổn định hay không thì chính thương lái chúng

tôi cũng không khẳng định được.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Hồ là một trong những cây trồng chủ lực ở đất vườn Bách Thuận, sau nhiều thăng trầm, hiện toàn xã có 87ha hồ. Những năm trước, giá hồ giảm sâu ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân địa phương, năm nay giá hồ tăng bà con rất phấn khởi. Với giá bán này, hồ cho hiệu quả kinh tế 8 triệu đồng/sào, khoảng 220 triệu đồng/ha. Ngoài ra còn có thêm nguồn thu phụ từ các loại cây trồng xen canh dưới tán hồ. Do thị trường tiêu thụ hồ hiện nay chủ yếu là thị trường Trung Quốc nên vấn đề ổn định giá hồ trên thị trường hiện nay rất khó, liên quan đến nhiều yếu tố, đòi hỏi vào cuộc của nhiều cấp, ngành.

Với hàng trăm héc-ta hồ trên địa bàn huyện Vũ Thư, loại cây dược liệu này đã và đang góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân.

QUYNH LƯU



Hồ tăng giá, nông dân xã Bách Thuận (Vũ Thư) phấn khởi thu hoạch hồ.

Đông Hoàng khởi sắc

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Đông chí Bùi Văn Việt, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hoàng cho biết: Đông Hoàng là xã thuần nông nên cấp ủy, chính quyền xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; lựa chọn và đưa giống cây, con có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn đưa vào sản xuất. Toàn xã có tổng diện tích gieo trồng gần 244ha thì gần 40% diện tích cấy lúa chất lượng cao. Để giải phóng sức lao động cho nông dân, tăng năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, Đông Hoàng khuyến khích bà con nông dân tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Toàn xã có 14 máy làm đất, 6 máy cấy các loại, 6 máy gặt đập liên hợp. Do vậy, nhiều năm qua Đông Hoàng luôn nằm trong top dẫn đầu về năng suất, sản lượng lúa của huyện. Cùng với cây lúa, Đông Hoàng tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Toàn xã có 1 trang trại, 14 gia trại, diện tích nuôi thủy sản được mở rộng gần 29ha, sản lượng thủy sản đạt 85 - 90 tấn/năm. Với hướng đi đó, dù bị ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi song



Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Phương Lan, xã Đông Hoàng giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ngành chăn nuôi của xã vẫn đạt 8,9%, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành Nông nghiệp chiếm 11%. Ông Tô Hồng Sơn, thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng cho biết: Từ năm 2011, gia đình chuyển đổi 5 sào ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, làm chuồng nuôi gà và trồng bưởi, mít Thái, nuôi ong lấy mật. Trước đây, 2 vụ lúa chỉ thu được vài triệu đồng/năm, trừ chi

phí lãi ít, có năm còn mất mùa. Từ khi phát triển kinh tế theo mô hình vườn - ao - chuồng mỗi năm gia đình thu được gần 100 triệu đồng, đời sống được nâng lên. Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng được địa phương chú trọng. Xã duy trì ổn định các nghề truyền thống như: mộc, xây dựng, có khí, chế biến nông sản, may công nghiệp... giải

quyết việc làm cho trên 600 lao động địa phương với thu nhập bình quân 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động thương mại, dịch vụ những năm qua phát triển khá nhanh với 350 hộ kinh doanh buôn bán, chế biến lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng... 5 năm qua, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ của xã tăng bình quân 8,5%/năm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM),

Đông Hoàng không chạy theo thành tích mà "làm bằng mọi cách, không làm bằng mọi giá", thực hiện từng tiêu chí để đạt mục tiêu "Sản xuất phát triển - đời sống sung túc - diện mạo sạch đẹp - thôn làng văn minh - quản lý dân chủ". Do vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã không chỉ đồng thuận cao mà còn tích cực đóng góp sức người, sức của, hiến đất làm trên 20.000m đường giao thông theo tiêu chí NTM, xây dựng nhà văn hóa thôn... Nhờ sự đồng lòng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân nên năm 2018, xã Đông Hoàng đã về đích NTM, hiện đang tập trung huy động các nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao. Ông Tô Minh Niêm, thôn Thái Hòa 1, xã Đông Hoàng phấn khởi cho biết: Nhờ xây dựng NTM, những con đường nhỏ, nắng bụi mưa bùn trên địa bàn xã đã được thay bằng đường bê tông thẳng tắp, rộng rãi, 2 bên được trồng hoa rất đẹp. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn... đều được đầu tư xây mới khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt tập thể của nhân dân. Diện mạo nông thôn của xã khởi sắc từng ngày.

Kinh tế phát triển là nền tảng thúc đẩy văn hóa - xã hội của xã phát triển. Các trường mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn, chất lượng giáo dục của các trường đều vượt bình quân của huyện. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

phong phú, đa dạng phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từng bước đi vào chiều sâu; qua bình xét hàng năm có 80 - 90% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, các trường học đều đạt đơn vị văn hóa. Xã cũng duy trì tốt các tổ tự quản, mô hình không ma túy, mô hình "5 không - 3 sạch", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nên an ninh, quốc phòng luôn được giữ vững.

Sau 5 năm (2015 - 2020), Đông Hoàng đã thực hiện thắng lợi cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 7,66%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 1,25%. Mục tiêu 5 năm tới của xã là: xây dựng Đông Hoàng giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, quốc phòng, an ninh, văn minh trong đời sống văn hóa. Để đạt mục tiêu này, thời gian tới Đông Hoàng sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

THU HIỀN

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện mới

Tháng 8 2020

Giá bán lẻ điện bình quân hiện tại: **1.864,44 đồng/kWh**

PHƯƠNG ÁN 1 (5 bậc)	ĐƠN GIÁ 1 KWH (tính theo % mức giá bán lẻ điện bình quân)	
Bậc 1 (0 - 100 kWh)	90%	
Bậc 2 (101 - 200 kWh)	108%	
Bậc 3 (201 - 400 kWh)	141%	
Bậc 4 (401 - 700 kWh)	160%	
Bậc 5 (701 kWh trở lên)	168%	

PHƯƠNG ÁN 2 (5 bậc và điện 1 giá)	Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc	
	Phương án 2A	Phương án 2B
Bậc 1 (0 - 100 kWh)	90%	90%
Bậc 2 (101 - 200 kWh)	108%	108%
Bậc 3 (201 - 400 kWh)	141%	141%
Bậc 4 (401 - 700 kWh)	160%	160%
Bậc 5 (701 kWh trở lên)	274%	185%

Giá bán lẻ điện một giá	Phương án 2A	Phương án 2B
Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá	145%	155%

TTXVN

https://infographics.vn